



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เรื่อง ผลการพิจารณาสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง โดยได้กำหนดวันทำการสรรหาและเลือกสรรฯ (สอบสัมภาษณ์) ในวันอังคารที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๕ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การสรรหาและเลือกสรรเป็นไปตามประกาศ ก.จ.จ. นครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ข้อ ๒๐ จึงประกาศผลการพิจารณาสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม รายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายชื่อที่แนบมาทำยนี้

ทั้งนี้ บัญชีการสรรหาและเลือกสรรนี้ มีอายุใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการพิจารณาคัดเลือกในตำแหน่งอย่างเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีใหม่แล้ว บัญชีนี้เป็นอันยกเลิกและให้ใช้บัญชีใหม่ต่อไป

อนึ่ง ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ได้ตรวจสอบตนเองแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมที่กำหนด หากตรวจสอบพบในภายหลังว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมจะไม่พิจารณาจ้างในตำแหน่งที่ได้รับการเลือกสรรฯ หรือกรณีได้ทำสัญญาจ้างไปแล้วนั้น จะทำการยกเลิกและมีคำสั่งให้พ้นจากการเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๕


(นายเพชร เนียะแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เรื่อง ผลการพิจารณาสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕

ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงาน

ลำดับ ที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	คะแนนการสอบสัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน)	สอบได้ ลำดับที่	หมายเหตุ
๑	๑๐๑	นายจารุตม์ บัวคำ	๙๒.๖๗	๑	
๒	๑๐๒	นายวาทีต อรุณเล็ก	-	-	ขาดสอบ

หมายเหตุ ให้ผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งคนงาน ลำดับที่ ๑ มารายงานตัว
เพื่อทำสัญญาจ้างกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ในวันอังคารที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น.